

Quá trình hoạt động và rèn luyện đảng viên của chi bộ Chi-đồng từ yếu kém lên vững mạnh

Phạm Hùng

Trước năm 1965, chi bộ hợp tác xã Chi-đồng thuộc loại kém, nội bộ mất đoàn kết nặng, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, không nhiệt tình lao động sản xuất tập thể. Vì vậy, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân gặp khó khăn, hơn 50% xã viên xin ra hợp tác xã.

Qua một thời gian củng cố hoạt động, ngày nay Chi-đồng đã trở thành chi bộ vững mạnh nhất của đảng bộ xã Tân-chi, huyện Tiên-sơn (Hà-bắc). Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hợp tác xã Chi-đồng đã có những biến đổi lớn. Từ một nơi luôn bị úng hạn, nay Chi-đồng đã có mương tự chảy và mương cần nước, bảo đảm tưới cho hơn 80% diện tích ruộng đất trồng trọt; cũng số diện tích này đã được cày bằng máy, về căn bản, nạn úng, hạn đã được giải quyết. Từ năm 1967 đến nay, hợp tác xã Chi-đồng luôn đạt 5 tấn thóc một héc-ta trên diện tích cấy hai vụ. Từ chỗ phải mua gạo của Nhà nước, nay hợp tác xã hằng năm đã bán cho Nhà nước từ 11 đến 41 tấn thóc. 80% số hộ xã viên đã có nhà gạch, 70% có giếng nước, 60% có bếp ngói. Quần chúng rất yêu mến và tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ và cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ đảng viên ở đây đã trưởng thành rõ rệt, đoàn kết nhất trí, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Từ già đến trẻ, các đồng chí đều ra sức góp phần lãnh đạo xây dựng hợp tác xã, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

*

Từ một chi bộ kém nát tiến lên thành một chi bộ vững mạnh, có đội ngũ đảng viên trưởng thành một bước như trên, Chi Đổng đã tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:

Trước hết, các đồng chí củng cố tốt sự *đoàn kết nội bộ Đảng*, làm điều kiện cơ bản để tiến lên từng bước. Tình trạng mất đoàn kết của chi bộ Chi Đổng là nặng nề và kéo dài. Nguyên nhân là do các đảng viên không nhận rõ vị trí, trách

nhiệm của mình, mang nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa, thành kiến sâu sắc với nhau, ghen tị nhau về địa vị, về “chỗ đứng”. Nhưng do tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực và sợ đấu tranh, tình trạng trên không được giải quyết. Trong một thời gian khá dài, chi bộ buông lỏng vị trí lãnh đạo của mình, tinh thần chiến đấu của đảng viên rời rạc. Một số đồng chí bỏ công việc của hợp tác xã, thậm chí có người xin ra hợp tác xã, mưu lợi riêng. Một số đồng chí khác thì ăn chơi, chèn chén, không chịu lao động sản xuất tập thể. Sự mất đoàn kết đã phát triển thành phe phái, họ hàng giữa một số đảng viên. Quần chúng lo lắng, phàn nàn, có người nói: “Lúc kháng chiến chống Pháp, các ông đứng là đảng viên, vào sống ra chết, gắn bó với chúng tôi, bây giờ các ông đã thay đổi rồi!”

Khắc phục sự mất đoàn kết trên, chi bộ đặc biệt coi trọng việc *nâng cao giác ngộ của đảng viên về vai trò và trách nhiệm của mình*, trên cơ sở đó *đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nhất là tự phê bình* một cách tự giác.

Khi nêu lên vấn đề tự phê bình và phê bình, trong chi bộ có đồng chí không tán thành, vẫn sợ đấu tranh thì “roi rụng” mất đảng viên. Song nhiều đồng chí đã ủng hộ, thấy phải tự phê bình và phê bình thì mới xây dựng được sự nhất trí của Đảng, từ đó mới có thể vạch ra và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và phương hướng công tác của chi bộ.

Để nâng cao giác ngộ cho đảng viên về vai trò và trách nhiệm của mình, làm cơ sở cho việc tự phê bình và phê bình được tốt, chi uỷ đã tổ chức đảng viên học tập một số vấn đề trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Trung ương Đảng về nhiệm vụ và đường lối phát triển nông nghiệp. Chi uỷ lại căn cứ vào tình hình tư tưởng đảng viên trong chi bộ, nêu ra mấy yêu cầu để đảng viên liên hệ, kiểm điểm: Đảng viên đã luôn luôn lo lắng cho lợi ích chung, lo củng cố hợp tác xã, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân chưa? Có tình hình nặng đầu óc cá nhân, chăm lo việc riêng, lơ là việc chung không? Đảng viên đã thật sự tiên phong gương mẫu trong lao động sản xuất tập thể và tích cực, vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ của Đảng chưa? Đã xuống đội, ra đồng làm

được nhiều việc có ích cho quần chúng chưa? Đã tích cực góp phần xây dựng sự đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình chưa?

Sau mười một buổi học tập, liên hệ, kiểm điểm, tư tưởng của đảng viên được nâng cao, chi bộ đã nhất trí phải ra sức củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ, quyết tâm lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng viên đã xác định: phải có ý thức đầy đủ trong việc chấp hành nghị quyết của chi bộ, của hợp tác xã, gặp việc khó khăn thì đề đạt ý kiến, bàn bạc tập thể; phải gương mẫu trong hành động và thuyết phục quần chúng làm theo, phải tích cực lao động sản xuất tập thể; mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phải nói như tập thể đã nói, làm như chi bộ đã quyết nghị, không được tự tiện nói và làm theo ý riêng mình.

Qua việc giáo dục và đấu tranh tư tưởng như trên kết hợp với một vài biện pháp về tổ chức, chi bộ Chi Đông đã bước đầu củng cố được sự đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho những bước tiến bộ sau.

Từ thắng lợi trên, chi bộ phát động đảng viên, *đưa đảng viên vào hành động* nhằm thực hiện nhiệm vụ trước mắt là đẩy mạnh sản xuất, thông qua đó, tăng cường thêm một bước sự đoàn kết nhất trí và *nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chiến đấu cách mạng và năng lực công tác của đảng viên.*

Lúc này, sắp bắt đầu vụ sản xuất đông - xuân 1966-1967. Sau khi kiểm điểm tình hình và những ưu điểm, khuyết điểm của mình về lãnh đạo sản xuất, chi bộ nêu vấn đề cho đảng viên thảo luận: có thể phấn đấu đẩy mạnh sản xuất lương thực, giành 5 tấn thóc một hécta và từ nay quyết không mua gạo của Nhà nước được không? Các đảng viên đã phát biểu ý kiến sôi nổi, phân tích khả năng, chỉ rõ những mặt yếu và thiếu sót cần và có thể khắc phục, cuối cùng nhất trí quyết nghị và tỏ rõ quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đó.

Ruộng đất ở đây có nhiều mảnh nhỏ, chỗ cao chỗ thấp, rất không đều nhau. Bà con xã viên gọi những cánh đồng của mình là “chiêm khô, mùa thối”, “đầu úng, cuối hạn”. Muốn tăng sản lượng lương thực, trước hết phải giải quyết nạn úng

và hạn thường xuyên diễn ra ở đây. Bởi vậy, khâu then chốt là cải tạo đồng ruộng và ra sức làm thuỷ lợi. Toàn chi bộ đã xác định rõ phương hướng đúng đắn đó.

Đi vào tổ chức thực hiện, chi bộ lãnh đạo ban quản trị hợp tác xã kiểm tra và lập quy hoạch cải tạo đồng ruộng kết hợp với làm thuỷ lợi. Cách làm là giải quyết từng bước, từng khu vực và *quyết tâm “đánh thắng trận đầu”* để củng cố sự nhất trí, nâng cao tinh thần phấn khởi, tin tưởng của đảng viên và quần chúng... Chi bộ đã tập trung chỉ đạo cải tạo cánh đồng Mang với hơn 100 mảnh ruộng nhỏ, nhiều bậc thang, thành 20 thửa ruộng lớn, gồm 40 héc-ta, có bờ vùng và mương tưới, mương tiêu nước. Sau đó, các cánh đồng khác cũng lần lượt được cải tạo và thuỷ lợi hoá. Với số lao động có hạn, vừa phải tranh thủ làm kịp thời vụ, vừa cải tạo đồng ruộng và làm thuỷ lợi như trên, nhưng chỉ trong 45 ngày, hợp tác xã đã đào lấp được một con mương lớn, dài hơn một kilômét chạy qua các cánh đồng Thùa, Ngái, Cầu Luật... với 8.000 mét khối đất, biến cánh đồng úng nước lâu nay chỉ dùng để gieo mạ chiêm, sau bỏ cỏ mọc, thành đồng ngô thu hoạch được hàng chục tấn.

Trên đà thắng lợi đó, trong những vụ và những năm tiếp theo sau, chi bộ liên tục phát động đảng viên và quần chúng hoàn thành việc cải tạo đồng ruộng và làm thuỷ lợi cùng những biện pháp đẩy mạnh sản xuất khác.

Vụ mùa năm 1968, 100% diện tích lúa bị sâu phá nặng. Chi bộ đã họp bàn và quyết nghị “bất kỳ giá nào cũng phải cứu cho được lúa, ngăn chặn đến mức thấp nhất sự thiệt hại do sâu bệnh gây ra”. Đảng viên được phân công đi vào các đội sản xuất, vào từng nhà xã viên để vận động, nắm lực lượng, tổ chức quần chúng ra đồng diệt sâu. Trong một tuần, ngày đêm liên tục, đảng viên cùng quần chúng có mặt ngoài đồng ruộng, đã diệt được nạn sâu và chăm bón lúa, làm cho cánh đồng trở nên xanh tươi, bảo đảm vụ thu hoạch tốt.

Chi bộ đã lãnh đạo tương đối tốt việc chấp hành các sinh hoạt cũng như tổ chức và nâng cao đời sống của quần chúng, thông qua đó, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao lập trường, tư tưởng và ý thức trách nhiệm đối với đời sống của nhân

dân. Chi bộ đã giáo dục đảng viên và lãnh đạo hợp tác xã thực hiện đúng các chính sách của Đảng về phân phối lương thực, thu mua nông sản..., có kế hoạch và việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ xã viên làm giếng, xây nhà, nuôi lợn... Hợp tác xã đã mua giúp các gia đình xã viên voi, gổ, xi măng và mở hai lò gạch sản xuất hằng năm mấy chục vạn viên gạch, ngói cung cấp cho xã viên với chính sách ưu tiên phân phối và tổ chức, giúp đỡ những nhà có con em đi bộ đội, chiến đấu ở nơi xa và những người già cả thiếu chỗ nương tựa.

Quá trình phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, chấp hành chính sách, tổ chức và nâng cao đời sống nói trên là quá trình từng bước rèn luyện, nâng cao tư tưởng, trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên và kiện toàn tổ chức. Về mặt tổ chức, do yêu cầu lãnh đạo, chi bộ đã chấn chỉnh lại các tổ đảng ở các đội sản xuất và phân công cụ thể cho từng đảng viên. Mỗi đảng viên phụ trách một hoặc hai công tác chủ yếu của Đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng thời phụ trách một hoặc hai khâu sản xuất ở đội sản xuất. Sau mỗi vụ sản xuất, chi bộ tổ chức quần chúng phê bình đảng viên. Việc làm này đã thật sự gắn bó đảng viên với quần chúng, thúc đẩy đảng viên luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mình. Thực hiện các chế độ đã quy định của chi bộ đối với đảng viên như: xuống đội, ra đồng, có ngày công cao, kỹ thuật giỏi, tất cả các đồng chí ở đây, trừ nữ đồng chí Minh ốm yếu, đều đạt hơn 300 công một năm. Đồng chí Nguyễn thị Năm có mẹ già, con nhỏ, chồng đi bộ đội, vừa làm phó chủ tịch Ủy ban hành chính xã, vừa là xã viên giỏi của đội sản xuất số hai. Đồng chí Nguyễn thị Đào, đảng viên mới và trẻ, phụ trách trại nuôi lợn, lúc đầu có nhiều băn khoăn, lo lắng, đã tự nguyện xin đi học lớp kỹ thuật chăn nuôi, khi về đem hết nhiệt tình và hiểu biết ra làm tốt nhiệm vụ; đồng thời, vẫn chăm sóc chu đáo mẹ già. Đồng chí đã được quần chúng mến yêu, khen ngợi là: “Giỏi lo, giỏi học, giỏi làm”. Các đồng chí trong chi uỷ, trong Ban quản trị hợp tác xã cũng đều trực tiếp lao động sản xuất, đi sâu, đi sát, biết từ việc nhỏ, biết rõ tính nết từng con trâu, từng người thợ cày. Trong chi bộ, có ba đồng chí tuổi già nhưng vẫn gương mẫu tham gia sản xuất tập thể, thật sự là những đảng viên già

tuổi đời, già tuổi Đảng và già kinh nghiệm. Các đồng chí đã làm nòng cốt trong tổ phụ lão trồng cây, tổ này mấy năm liền được nhận cờ đầu của phong trào phụ lão trong huyện. Ngày mùa, gặp khi hợp tác xã thu hoạch chậm, các đồng chí là người xung phong đập và phơi lúa làm thêm giờ, động viên lớp trẻ. Đồng chí Tụng đã về hưu, có điều kiện nghỉ ngơi, nhưng vẫn tham gia sản xuất tập thể và các hoạt động khác của chi bộ.

Trong chi bộ có 21 đồng chí, thì 11 là nữ. Các chị không biết cày. Chấp hành nghị quyết của chi bộ, các chị quyết tâm học cày và nay đã trở thành những tay cày giỏi. Khi thời vụ khẩn trương, hầu hết đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương sản xuất, đi sớm về muộn, làm thêm giờ, thêm việc, lăn lộn suốt ngày ở đồng ruộng...

Quá trình phấn đấu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống trên đây cũng là quá trình phát triển lực lượng của Đảng. Lựa chọn từ trong phong trào quần chúng, chi bộ đã kết nạp được 17 đảng viên mới trong đó một số đồng chí đã vào quân đội, làm việc ở cơ quan, xí nghiệp... Những đồng chí mới được kết nạp vào Đảng đều là những đồng chí trẻ, hăng hái và dồi dào sức chiến đấu.

*

Từ thực tiễn chiến đấu và hoạt động của chi bộ Chi-đồng trên đây, chúng ta có thể rút ra kết luận là: *việc rèn luyện và nâng cao chất lượng đảng viên không thể tách khỏi việc củng cố và tăng cường hoạt động của chi bộ. Có củng cố chi bộ tốt mới có điều kiện để rèn luyện đảng viên tốt; ngược lại, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nội dung trọng yếu của việc củng cố và kiện toàn chi bộ. Các hoạt động của chi bộ là môi trường rất tốt để rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên (đương nhiên, việc bồi dưỡng tại trường, lớp cũng rất cần thiết). Phải nâng cao chất lượng lãnh đạo, tăng cường hoạt động của chi bộ theo những phương hướng đúng đắn nhất, quyết định nhất đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; từ đó và thông qua đó, chỉ ra và thực hiện các yêu cầu cụ thể về rèn luyện và nâng cao chất lượng đảng viên.*

Chi bộ Chi-đồng tiến từ yếu kém lên vững mạnh, đảng viên trưởng thành được một bước, chính là đã làm theo phương hướng đó.

Hiện nay Chi-đồng còn có những nhược điểm phải được khắc phục để ngày càng vững vàng hơn. Phải coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng và xây dựng một tập thể cốt cán lãnh đạo đều tay, phải tăng cường và cải tiến sinh hoạt của chi bộ, của tổ đảng, nhất là tổ đảng, và phát huy dân chủ nội bộ.

Trong phong trào lao động sản xuất sôi nổi, với tinh thần quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước 1970, Chi-đồng có khả năng khắc phục khó khăn, nhược điểm, tích cực phát huy ưu điểm và thuận lợi, tiến tới giành được ba mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.